



ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เรื่อง การกำหนดอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕

ด้วยมีความสำคัญและจำเป็นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ต้องกำหนดอัตลักษณ์ให้ชัดเจนตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งมหาวิทยาลัย โดยเป็นอัตลักษณ์ที่สามารถสะท้อนให้เห็นได้จากคุณลักษณะของนักศึกษาและบัณฑิต และต้องกำหนดเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่แสดงถึงความสำเร็จในการพัฒนามหาวิทยาลัยตามจุดเด่นและจุดเน้นไว้เป็นการเฉพาะ

ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑) (๒) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงกำหนดอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ไว้ดังต่อไปนี้

อัตลักษณ์ คือ “บัณฑิตมีความรู้ สู้งาน”

เอกลักษณ์ คือ “เป็นแหล่งองค์ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น”

“มีความรู้” หมายถึง การมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะและความสามารถด้านวิชาการในศาสตร์ต่าง ๆ ที่ได้เล่าเรียน และมีความสามารถในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีความรู้เท่าทันการเป็นไปและการเปลี่ยนแปลงของประเทศและของโลก ซึ่งเกิดจากการใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีระเบียบวินัยในการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่มีความรู้

“สู้งาน” หมายถึง ความมุ่งมั่น ตั้งใจ ขยัน มานะ อดทน มีความเพียรพยายาม มีวินัย มีมนุษยสัมพันธ์ มีจิตอาสา และมีความรับผิดชอบในการทำงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

“แหล่งองค์ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น” หมายถึง เป็นสถาบันการศึกษาที่ทำหน้าที่ผลิตบัณฑิตโดยการพัฒนาหลักสูตรและทำการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ ทำการวิจัย ให้บริการทางวิชาการ แก่สังคม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยใช้ท้องถิ่นเป็นฐาน และดำเนินการตามพันธกิจด้านต่าง ๆ ในลักษณะบูรณาการบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความเจริญและความเข้มแข็งให้กับชุมชนและท้องถิ่น

ทั้งนี้ให้ยกเลิกอัตลักษณ์เดิมของมหาวิทยาลัย ที่สภามหาวิทยาลัยมีมติเมื่อการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๔ เลือก “การสร้างองค์ความรู้หรือบริการวิชาการบนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นอัตลักษณ์ และให้ใช้อัตลักษณ์โดยเพิ่มเอกลักษณ์ตามประกาศฉบับนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕

(รองศาสตราจารย์ ดร. สมพร ไชยยะ)

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ปฏิบัติหน้าที่แทน
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์